




# Duhocsing

Du học hè Singapore tại CG Education

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Sport & Extérieur

 Coût 0 USD (\$)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

## Introduction

Môi trường học ở nước ngoài chắc chắn sẽ rất khác biệt so với chương trình học tập tại Việt Nam. Qua đó, chắc chắn các em học sinh có thể bị sốc văn hóa, bỡ ngỡ trước cách giảng dạy chính chống tại mỗi quốc gia khác nhau.

Hiểu được những khó khăn, những vấn đề mà học sinh gặp phải, hỗ trợ thêm phần yên tâm cho quý phụ huynh. CG Education ra đời hỗ trợ phần nào giúp các học sinh nhanh chóng làm quen với môi trường cuộc sống tại nước ngoài một cách tốt nhất.

Bạn có thể tham khảo một trong những dịch vụ tại CG Education đang được các bậc phụ huynh quan tâm nhiều nhất hiện nay du học hè Singapore. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lợi ích khi học sinh trải nghiệm cũng như **du học hè Singapore bao nhiêu tiền**.

Lợi ích du học hè Singapore đem lại những gì

Mỗi học sinh sẽ có tư duy và tiếp thu khác nhau. Nhưng qua du học hè Singapore các bé sẽ được trải nghiệm và tiếp thu, trau dồi được những lợi ích hấp dẫn như:

Nâng cao trình độ tiếng anh. Qua việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng anh, những tình huống giao tiếp trực tiếp trong môi trường thực tế. Học sinh có thể giao tiếp dễ dàng hơn, giọng nói chuẩn hơn, chính xác từ vựng lựa chọn cho đến nâng cao kỹ năng nghe và nói.

Với điểm mạnh của nền giáo dục tại Singapore được đầu tư cơ sở vật chất. Lớp học sử dụng các trang bị phòng học hiện đại, thư viện phong phú sách, phòng khoa học thí nghiệm, máy tính tiên tiến cùng các thiết bị giáo dục hiện đại. Các bạn học sinh dễ dàng tiếp cận được với môi trường học tập quốc tế hiện đại. Cũng qua đó mà học sinh được tiếp thu kiến thức học một cách dễ dàng và đạt hiệu quả cao.

Lợi ích du học hè Singapore còn đem đến kỹ năng sống phong phú cho học sinh. Các bạn sẽ được tiếp xúc nhiều bạn học đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và chia sẻ kiến thức để làm việc nhóm đạt mục tiêu chung tốt nhất.

Thông qua việc du học hè Singapore các bạn học sinh còn có thể mở rộng quan hệ thông qua tương tác với các bạn đến từ mọi nơi trên thế giới. Các học sinh sẽ giao tiếp, mở rộng mối quan hệ học cách tôn trọng và đánh giá cao sự đa dạng văn hóa. Qua đó giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu. Học hỏi cũng như thích ứng, giải quyết xung đột một cách tốt nhất. Đây được coi là những kỹ năng quan trọng trong thời hiện đại khi mà sự giao thương văn hóa, kinh tế giữa các quốc gia trên toàn thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Các bạn học sinh còn có thể khám phá và hiểu rõ bản thân mình muốn gì, mình giỏi về điều gì nhằm nhìn rõ hơn về tương lai và con đường nên đi. Bạn phát huy toàn diện khả năng tư duy sáng tạo toàn diện cũng như tự tin hơn vào bản thân.

Chi phí một khóa học cũng như chi phí kèm theo sẽ khác nhau. Nếu phụ huynh hay các bạn học sinh có nhu cầu cũng như muốn trải nghiệm khóa du học hè Singapore hãy liên hệ ngay với CG Education để biết thêm nhiều thông tin chi tiết cũng như chi phí ưu đãi nhất nhé!

Hãy cùng trải nghiệm du học hè Singapore với chúng tôi nhằm giúp bản thân học sinh hiểu thấu chính mình cũng như tìm hiểu thế giới xinh đẹp xung quanh. Nâng cao trình độ tiếng anh nuôi dưỡng phát triển tư duy sáng tạo toàn diện tốt nhất nhé!

Mọi thông tin chi tiết quý phụ huynh xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CAMP GLOBAL – CG EDUCATION

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Dynamic, số 38/55 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 66564411

Hotline: 0889 022 099

Email: info@cgcamps.com

Matériaux

Outils

Étape 1 -

.....